

รายชื่อประเมินโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	กลุ่มงาน	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ ประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	ส่งเสริมสุขภาพ	โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	น.ส.ปวีณภัตสรร์ คล้ำศิริ	ยุทธศาสตร์
๒	พัฒนาคุณภาพฯ	โครงการยกระดับการจัดการบริการระดับปฐมภูมิ ทตติยภูมิ ตติยภูมิ ให้มีคุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาชีวิตกลุ่มวัย และภัยสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	นายณัฐกริช โกมลศรี	ยุทธศาสตร์
๓	แพทย์แผนไทยฯ	โครงการยกระดับสถานบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๐	นางกัญญา เทพรัตนะ/ น.ส.นุชรี บวงสวง	ยุทธศาสตร์
๔	บริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happiness is all around) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	นางอรพิน ภัทรกรสกุล/ น.ส.ชุตินญา บุญพงศ์ไพศาล	ยุทธศาสตร์
๕	ควบคุมโรคติดต่อ	โครงการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพ ด้านการให้บริการ การเฝ้าระวัง การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	กลุ่มงาน คร.	ยุทธศาสตร์
๖	คุ้มครองผู้บริโภค	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ และอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	น.ส.จันทน์ สัตยรุ่งเรือง	งานประจำ
๗	พัฒนายุทธศาสตร์	โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	นายทรงพล เพี้ยเพ็งตัน	ยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	กลุ่มงาน	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ ประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๘	ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	โครงการพัฒนาระบบบริการ บำบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและ สารเสพติด จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๐	นางกฤษณา ฤทธิ์เดช	งานประจำ
๙	อนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการสนับสนุนและการ บริหารจัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	นายเอกชัย หอมชื่น	งานประจำ
๑๐	ทันตสาธารณสุข	โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟัน ผุในจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	น.ส.ชฎานิศ อุปนันท์/ นางนคลธร พิณแพทย์	งานประจำ
๑๑	ประกันสุขภาพ	โครงการพัฒนาระบบการเฝ้า ระวังสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	กลุ่มประกัน	ยุทธศาสตร์
๑๒	บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการ จัดการระบบสุขภาพจังหวัด สระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐	นางจามจุรี สมบัติวงศ์/ น.ส.สุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์/ น.ส.วารุณี วงษา	งานประจำ
๑๓	นิติการ			
๑๔	ตรวจสอบภายใน	ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ITA	นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ	ยุทธศาสตร์